



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์ (6 ก.พ.60)</p>	<p><b>รัชกาลที่9สวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์การอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ เวลา 10.00 น. 14.30 น. 17.00 น. และเวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ</p> <p>โดยเวลา 10.00 น. ศ.คลินิก พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลและ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดเสมียนนารี และวัดหลักสี่ จากนั้นเวลา 14.30 น. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ รพ.ศิริราช รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สงฆ์ รพ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี สำนักงาน ปลัดกระทรวง สธ. เครือรพ.พญาไทและเครือรพ.เปาโล รพ.พญาไทศรีราชา รพ.มะเร็งชลบุรี คณะจิตอาสาและ เจ้าหน้าที่รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี รพ.สัตว์ทองหล่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดมาติกาและสดับปกรณ์บำเพ็ญกุศลอุทิศ ถวายพระบรมศพ</p> <p>-เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวดมาติกาและสดับปกรณ์บำเพ็ญ กุศลอุทิศถวายพระบรมศพ โดยมี รพ.พุทธโสธร รพ.เพชรบูรณ์ รพ.นครปฐม รพ.อ่างทอง รพ.ตราด รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รพ.อนุรักษรัตนบุรี ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.หนองฉาง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รพ.บ้านนา จ. นครนายก สถาบันโรคหัวใจ รพ.ราชวิถี ร่วมเป็นเจ้าภาพ</p> <p>-สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ รวม 94 วัน มี 4,063,404 คน และมีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งสิ้น 342,815,309.09 บาท</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชน (6 ก.พ.60)</p>	<p><b>บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กรม.มีมติให้หลังวันที่ 31 ม.ค. 2559 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา กลุ่มที่มีบัตรสีชมพู และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ จากการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี มีเอกสาร หนังสือเดินทางที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้ว โดยระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-29 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา ได้ตรวจสุขภาพและ ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม มีแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและคนต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและ ซื้อบัตรประกันสุขภาพ 1,527,204 คน ประกอบด้วย เมียนมา 929,964 คน ลาว 96,558 คน กัมพูชา 498,550 คน และสัญชาติอื่น ๆ 2,132 คน</p> <p>เพื่อให้การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ได้สั่งการให้ สสจ.ในเขตเศรษฐกิจ พิเศษทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ตราด สระแก้ว นครพนม หนองคาย มุกดาหาร นครราชสีมา และ สงขลา ส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ทุกเดือน พร้อมผลการตรวจสุขภาพและการ ประกันสุขภาพ ซึ่งผู้ที่เข้ามาทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในสถานบริการของ รัฐ และมีการประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ให้ทำงานในประเทศไทย</p>
<p>เดลินิวส์ (6 ก.พ.60)</p>	<p><b>ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นิต้าโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้อาณัติ คสช." ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-3 ก.พ. 60 จากประชาชนทั่วประเทศ 1,250 หน่วยตัวอย่าง โดย ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง รายได้และรายจ่าย ร้อยละ 23.36 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 43.12 ระบุว่าเท่าเดิม และร้อยละ 33.28 ระบุว่าแย่ลง ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม ร้อยละ 37.28 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 43.52 ระบุว่าเท่าเดิม ส่วนร้อยละ 19.04 ระบุว่า แย่ลง และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p> <p>ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 50.32 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 41.68 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 7.84 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 36.56 ระบุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ (6 ก.พ.60)	<p>ว่าดีขึ้น ร้อยละ 47.36 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 15.04 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านความสงบสุข ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน ร้อยละ 45.44 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 38.64 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 14.08 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 1.84 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านสาธารณสุขโรคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การคมนาคม ฯลฯ ร้อยละ 49.36 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 37.44 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 12.32 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ด้านเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง ร้อยละ 27.52 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 41.44 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 22.08 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 8.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ</p> <p>-เสนอข่าว นายพนพล วรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรต่อข่าวดีจากสื่อมวลชน และข่าวลอบสังหารบุคคลสำคัญในรัฐบาล ข่าวปฏิวัติซ้อน" ในประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทุกสาขาอาชีพ 1,250 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ร้อยละ 91.3 อยากฟัง "ข่าวดี" จากสื่อมวลชน ในขณะที่ร้อยละ 8.7 อยากฟัง "ข่าวร้าย" โดยร้อยละ 37.8 อยากฟังข่าวปฏิรูปตำรวจ ข่าวปราบปรามยาเสพติด ข่าวปราบปรามผู้มีอิทธิพล รองลงมา ร้อยละ 37.6 อยากฟังข่าวดีเศรษฐกิจ ขณะที่ร้อยละ 22.9 อยากฟังข่าวส่งเสริมความคิดของเด็กและเยาวชน และร้อยละ 1.7 อยากฟังข่าวท่องเที่ยว ข่าวสุขภาพ</p>
มติชน ,ข่าวสด (4 ก.พ. 60)	<p><b>นายกแพทยสภาคนใหม่</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา (บอร์ดแพทยสภา) วาระการพิจารณาเลือกนายกแพทยสภา แทน ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ซึ่งหมดวาระลงเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ 2 คนคือ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิบดีปลัดสธ. และศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วน ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ซึ่งเคยได้รับเลือกเป็นนายกแพทยสภามาแล้ว 7 สมัยไม่ได้อยู่ในรายชื่อ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีมติเลือก ศ.นพ.ประสิทธิ์ เป็นนายกแพทยสภา ด้วยคะแนน 27 เสียง ขณะที่นพ.วิชัย ได้คะแนน 26 เสียง โดย 1 เสียงของทชใช้สิทธิ ซึ่งเป็นการลงคะแนนลับ และที่ประชุมยังเลือกอุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 คือ ศ.คลินิกนพ.อำนาจ กุศลานันท์ และอุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 คือ พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร ส่วนเลขานุการแพทยสภาและตำแหน่งอื่น ๆ จะเป็นหน้าที่ของนายกแพทยสภาเลือกภายใน 30 วัน</p>
เดลินิวส์(5ก.พ.60)	<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p>-เสนอบทความ นายแพทย์ เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคหลังน้ำลด แก่ชาวชุมชนรวมใจชน อ.เมือง จ.กระบี่ โดยสถานการณ์ระบาดของโรคฉี่หนู จ.กระบี่ พบผู้ป่วย 19 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มสร้างระบบเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับโรคฉี่หนู ณ จุดคัดกรองผู้ป่วย (OPD) โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ใช้การประทับตรายางลงในแบบบันทึกการตรวจผู้ป่วย ระบุชุดอาการและปัจจัยเสี่ยงของโรค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองวินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วยทำได้อย่างทันทั่วทั้ง เตือนหากมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะที่น่องและโคนขา มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และตาแดง ฯลฯ ต้องพบแพทย์เพื่อรักษาโดยเร็วและแจ้งประวัติการเดินทางน้ำให้แพทย์ทราบ</p>
เดลินิวส์(5ก.พ.60)	<p><b>โรคหลังน้ำลด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.ยะลา เตือนระวังโรคที่จะมาหลังน้ำลด มีอยู่ 2 โรค คือ โรคไข้เลือดออก และโรคฉี่หนู ชาวบ้านต้องช่วยกันดูแลให้รอบ ๆ บ้าน ไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อาทิ ยางรถยนต์เก่า กระป๋องนม หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นน้ำขังได้ ภาชนะที่ใส่น้ำ ต้องมีฝาปิดที่มิดชิด ทำอย่างไรอย่าให้ยุงกัด นอนกางมุ้ง ออกจากบ้านททายกันยุง</p>
เดลินิวส์(5ก.พ.60)	<p><b>โรคฮีโมฟีเลีย</b></p> <p>-เสนอบทความ ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย จะมีลักษณะที่สังเกตได้ง่าย เมื่อลูกมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จะมีอาการเป็นจ้ำใหญ่ ๆ อยู่บ่อย ๆ เมื่อเกิดกระทบกระเทือนเล็ก ๆ น้อย ๆ หากเป็นแผล ก็จะเลือดออกง่าย หยุดยาก และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม มักจะเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้นจึงต้องให้ผู้ป่วยตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นโรค และต้องปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการรับแพคเตอร์เข้มข้นตามคำแนะนำของแพทย์</p> <p>หทัยวุฒิ ลำเทียน Project Manager โครงการบริหารจัดการโรคฮีโมฟีเลีย สปสช.กล่าวว่า สปสช.ได้จัดระบบประมาณเพื่อบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียให้มีบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรังในแต่ละปีจำนวนประมาณ 200 ล้านบาทในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการแพคเตอร์เข้มข้น และเพิ่มการตระหนักรู้ในเรื่องอาการของโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ามาทำการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีการลงทะเบียนและได้รับการรักษาทั่วประเทศอยู่ประมาณ 1,500 กว่าคน แต่คาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยทั่วประเทศ รวมทุกสิทธิประมาณ 6,000 คน สะท้อนว่า ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากยังไม่ทราบว่าเป็นโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ดังนั้น สปสช. จึงอยากกระตุ้นเตือนผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและยังไม่ได้รับการรักษาให้ไปพบแพทย์ เพื่อขอรับบริการได้ตามโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สปสช. จำนวน 49 แห่ง</p>
<p>มติชน ,ไทยรัฐ (4 ก.พ. 60)</p> <p>สยามรัฐ (30 ม.ค. 60)</p>	<p><b>เตือนท้องว่างอย่ากินลันจี</b></p> <p>- เสนอข่าว นางรัชณี คงกาญจนฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกรณีที่มีการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ The Lancet ระบุว่า เด็กในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เสียชีวิตจากการได้รับสารพิษในผลลันจี ที่มีชื่อว่าไฮโปไกลซิน (Hypoglycin) ว่า สารไฮโปไกลซิน เอ มีมากในผลลันจีดิบ โดยกรณีเด็กอินเดียที่เสียชีวิตจากการรับประทานลันจี ไม่สามารถระบุได้ว่าลันจีที่เด็กเก็บมากินจากผลที่ร่วงลงพื้นเป็นผลสุกหรือดิบ ที่สำคัญคือ เด็กอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร จึงมีกลูโคสในร่างกายน้อยไปด้วย โดยสารไฮโปไกลซิน เอ จะมีฤทธิ์เข้าไปกด ยับยั้งการสร้างน้ำตาลกลูโคสในร่างกายที่จะไปเลี้ยงสมอง ทำให้คนที่มีกลูโคสน้อยอยู่แล้วยิ่งไม่มีการสร้างกลูโคสไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้มีอาการปวดหัว คลื่นไส้ กระจายน้ำ รวมถึงเกิดภาวะเลือดเป็นกรดอันตรายถึงชีวิต แต่หากได้รับในปริมาณไม่มาก ทั้งนี้คนไทยไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องนี้จนเกินเหตุ เพราะไม่ได้เป็นโรคขาดสารอาหาร ที่สำคัญไม่นิยมกินลันจีที่เป็นผลดิบ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีข่าวรายงานผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศในวารสารการแพทย์ ระบุสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตในภาคเหนือของอินเดีย เกิดจากพิษของสารชนิดหนึ่งในผลดิบและเมล็ดลันจี ว่า ในไทยยังไม่เคยพบรายงานการเสียชีวิตจากการกินลันจี หรือเหตุการณ์ผิดปกติเช่นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะข้อมูลวิชาการที่มีในปัจจุบัน ชี้ว่าลันจีที่สุกอมแล้วสามารถกินได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้กินในปริมาณที่พอดี ไม่มากจนเกินไป ไม่กินตลอดทั้งวันแทนอาหาร และไม่ควรกินในขณะท้องว่าง โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ขาดสารอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงกินลันจีผลดิบและเมล็ดลันจี เพราะอาจมีความเสี่ยงตามที่ปรากฏในวารสารดังกล่าว โดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะประสานความร่วมมือกับ ก.เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานด้านพิษวิทยา หรือด้านวิชาการและข้อเสนอทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>ไทยรัฐ (30 ม.ค. 60)</p>	<p><b>เตือนแชร์มกระชับช่องคลอด</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า จากการติดตามเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พบมีการอ้างสรรพคุณเกินจริง และนำภาพเลขที่จัดแจ้งผลิตภัณฑ์กับอย. ไปโฆษณาขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า อย. รับรองสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้าง เช่น แชร์มกระชับช่องคลอด ที่ขอจัดแจ้งเป็นเครื่องสำอางประเภทโลชั่นบำรุงผิวกาย แต่โฆษณาอ้างสรรพคุณจนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสามารถรักษาโรคได้ ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลยังทำให้เสียเวลาในการรักษา และอาจเกิดอันตรายตามมา ที่ผ่านมาย อย. ตรวจสอบและดำเนินคดีไปแล้วหลายราย โดยผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น หากพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไอ้อวดเกินจริง ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือที่ E-mail : 1556@fda.moph.go.th</p>
<p>ไทยโพสต์ (30 ม.ค. 60)</p>	<p><b>เตือนกินโกรทฮอร์โมนเพิ่มความสูง</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองอธิบดีกรมสุขภาพเด็ก กทม. กล่าวว่า ปัจจัยที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกคือ 1.โกรทฮอร์โมน ซึ่งถูกกระตุ้นโดยต่อมใต้สมอง และ 2.การออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนัก จึงพบว่าพ่อแม่บางคนอยาก让孩子สูงและซื้อฮอร์โมนมาให้ลูกกิน ซึ่งมีการศึกษาชัดเจนว่า หากร่างกายของเด็กมีการเพิ่มโกรทฮอร์โมน 2-3 เท่า ไม่ช่วยให้เพิ่มความสูง ที่สำคัญการรับฮอร์โมนทั้งที่ร่างกายหลังตามปกติ มีอันตราย เพราะหากร่างกายรับรู้ว่ามีปริมาณฮอร์โมนมากเกินไป ต่อมาต่อมใต้สมองที่ควบคุมการหลั่งของโกรทฮอร์โมนจะหยุดทำงาน</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>แนะนำการออกกำลังกาย</b></p> <p>- เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำว่า การออกกำลังกายที่พอเพียงเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพ โดยต้องหากิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ซึ่งประเมินได้จากอายุ โรคที่เป็นอยู่ และความเสี่ยงของร่างกาย เมื่อเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้งก่อนออกกำลังกายคือ การวอร์มร่างกาย และหลังจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ออกกำลังกายแล้ว ต้องคลายความอบอุ่น เพื่อให้ร่างกายปรับตัวสู่สมดุล
ข่าวสด(5ก.พ.60)	<p><b>สบส.ประกาศเจตจำนง “สุจริต”</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส.ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย จึงได้ออกประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปฏิบัติราชการโดย ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชน</p>
สยามรัฐ (5ก.พ.60)	<p><b>อย.ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร-สุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ เลขาธิการอย. เปิดเผยว่า อย. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในชุมชนรู้จักต่อยอดอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตอาหารต้นแบบ พร้อมกำกับดูแลสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความปลอดภัย คุ่มค่า และสมประโยชน์รวมทั้งบูรณาการงานด้านชุมชนให้มีความครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บนวิถีแห่งความพอเพียง โดยนำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ต.ห้วยแก้วกิ่ง อ.แม่ฮอน จ.เชียงใหม่ และที่ บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด ต.สันพระเนตร อ. สันทราย จ.เชียงใหม่</p>
ข่าวสด (5ก.พ.60)	<p><b>สมุนไพรไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.มีแนวคิดเฮิร์บเบอร์รี่ อินโนเวทีฟ (Herbary Innovative) หรือการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน เช่นเดียวกับบ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ปรานีนบุรี ที่นำเอาภูมิปัญญา ด้านสมุนไพรในจังหวัดมาพัฒนาเป็นตำรับอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยในอนาคตจะมีการวิจัยเพื่อต่อยอดถึงคุณประโยชน์ของแต่ละตำรับเหล่านี้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาไทย โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกเป็นบิสิเนส โมเดล ไปทั่วโลกได้ ได้เสนอโครงการต่อ รมว.สาธารณสุข และปลัดสธ.แล้ว หากทางผู้ใหญ่มีความเห็นชอบและให้การสนับสนุนก็จะดำเนินการได้ทันที โดยคาดหวังจะเปิดตัวในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติอยู่มาก เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ</p>
เว็บไซต์โพสทูเดย์ ช่อง 3	<p><b>ผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ Somchai Somchai ได้โพสต์ภาพชุดของกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 38 คน ใช้ชีวิตช่วงวาระสุดท้ายภายในป่าช้าวัดป่าศรีมงคล (โคกร้าง) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยระบุว่า เดิมศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งนี้อยู่ในการดูแลของพระครูกิตยานุรักษ์ หรือหลวงปู่อุทัย กิตติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคล ซึ่งได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี 2558 จากนั้นจึงขาดที่พึ่ง ไม่มีหน่วยงานราชการใดให้การช่วยเหลือ ทั้งหมดมีชีวิตยากลำบาก ขาดแคลนทั้งเงิน อาหาร ยารักษาโรค จึงอยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมด้วยช่วยกันบริจาคข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้ง และเงินเข้ากองทุนซื้อบัญชี "กองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์" ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขานนราชการดำเนิน จ.ร้อยเอ็ด บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 536-0568785</p> <p>-ด้าน นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เรื่องการรักษาพยาบาลนั้น ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>ไข้หวัดใหญ่ระบาดร.สาธิตจุฬาฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แจ้งปิดเรียนในวันที่ 6-7 ก.พ. 2560 เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A โดยขอความร่วมมือนักเรียนที่ป่วยไปพบแพทย์และพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>ชายป่วยทางจิตไล่ทำร้ายชาวบ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวสิรินันท์ สะลูน อายุ 56 ปี ได้แชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลเกี่ยวกับพฤติกรรมของชายป่วยอาการทางจิต กำลังถอนต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านของตนในชุมชนสัมพันธ์ 2 หมู่ 9 ถ.ชอยวัดด่านสำโรงที่ 21 ซ.สัมพันธ์ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คือ นายปิติ เขารณกิตติ อายุประมาณ 48 ปี ซึ่งมีบ้านพักอยู่ตรงข้าม มีอาการป่วยทางจิต โดยก่อนหน้า 10 ปีที่ผ่านมา ได้พักอยู่กับพ่อแม่ จนพ่อแม่ตาย ส่วนพี่ชายและญาติอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ</p> <p>ก่อนหน้านี้นายปิติเคยใช้มีดแทงนางสิรินันท์จนได้รับบาดเจ็บ ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว แต่ผู้ก่อเหตุมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อาการทางจิต เจ้าหน้าที่จึงทำอะไรไม่ได้มาก นอกจากนี้ ยังเคยทำลายทรัพย์สินและโยนก้อนหินและขยะรวมทั้งเนื้อหมู เข้าไปในบ้านนางสิรินันท์ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม โดยเพื่อนบ้านถูกกระทำเช่นเดียวกันเป็นประจำ จนบางคนทนไม่ไหว ต้องยอมย้ายบ้านหนี</p>
<p>ไทยโพสต์ (30 ม.ค. 60)</p>	<p><b>หลักการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยทางจิต</b></p> <p>- เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวถึงการดูแลผู้สูงวัยที่มีอาการทางจิตและประสาทเพื่อให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่เป็นภาระของสังคม ว่า อาการป่วยทางจิตสามารถเกิดได้ทั้งจากโรคทางสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ดี ทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่แปลกแยก หรือแสดงออกต่างจากคนปกติ หรือบางรายป่วยโรคทางจิตเวชอยู่แล้ว จึงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและทำร้ายผู้อื่น หรือทำร้ายตัวเอง การดูแลผู้สูงวัยกลุ่มนี้ ต้องให้ความสนใจ กำกับและควบคุมให้กินยาตรงตามเวลา และดูแลอย่างใกล้ชิด หมั่นสังเกตพฤติกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ชีวิตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือไปทำร้ายผู้อื่นในวงกว้าง กรณีที่ผู้ป่วยโรคทางจิตมีอาการก้าวร้าว โวยวาย ต้องพยายามพูดคุยด้วยความใจเย็น ไม่ขัดใจ หรือห้ามทันทีทันใด ค่อยๆ พูดคุยให้อารมณ์สงบลง และต้องพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อให้การรักษาต่อเนื่องและได้ผล</p> <p>กรณีของผู้ที่อยู่ร่วมในสังคมกับผู้ป่วยโรคจิตมักมองคนกลุ่มนี้ว่าตลกหรือชอบหยอกล้อ บางครั้งการนำเสนอภาพของผู้ป่วยทางจิตในแง่ของความสนุกสนานหรือหยอกล้อ อาจมีความผิดในทางกฎหมาย ควรอยู่ร่วมกับผู้ป่วยกลุ่มนี้แบบให้เกียรติ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา ค่อยให้ความช่วยเหลือ เพราะการนำเสนอภาพของผู้ป่วยโรคจิตเวชในเชิงขบขันนั้น อาจเป็นการทำร้ายสังคมอย่างหนึ่ง</p>
<p>คม ชัด ลึก สัมภาษณ์พิเศษ (4 ก.พ. 60)</p>	<p><b>พัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็น คว่ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ</b></p> <p>- เสนอบทความ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้ส่งผลงานวิจัยเรื่อง "งานพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัด นกชนิดเชื้อเป็น เพื่อใช้ในกรณีเกิดการระบาดใหญ่" ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลงานวิจัยจากสารสกัดเข้มข้นที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เรื่อง "ผลของเคอร์คูมินและเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติ และกลไกที่เกี่ยวข้องในภาวะความดันเลือดสูงจากสภาวะเครียดออกซิเดชัน" เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2559 ในด้านสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ปรากฏว่า ได้รับรางวัลทั้ง 2 ผลงานคือได้รับรางวัลระดับดีมาก ซึ่งเป็นรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์ (4 ก.พ. 60)</p>	<p><b>รับรอง"วัคซีนไข้เลือดออก"ลดผลิตแรกพร้อมฉีดในไทย</b></p> <p>- เสนอบาทความ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลว่า จากกรณีที่บริษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ จำกัด ประเทศฝรั่งเศส สามารถผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเข็มแรกของโลกเป็นผลสำเร็จไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา สำหรับวัคซีนไข้เลือดออกดังกล่าวได้ผ่านการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 โดยสถาบันชีววัตถุได้ประเมินเอกสารตำรับด้านคุณภาพและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ 2 ผลิตภัณ์ คือ วัคซีน DENVAXIA ขนาดบรรจุ 1 โด๊ส และวัคซีน DENVAXIA MD ขนาดบรรจุหลายโด๊ส ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ได้ให้การรับรองอนุญาตจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2559 วัคซีนไข้เลือดออกนี้เป็นความหวังเริ่มต้นสำหรับกลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่มากกว่าเด็กเล็ก โดยเฉพาะในคนที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกเดงก็มาก่อนจะได้ผลดี แต่อาจจะได้ผลน้อยในเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นในการฉีดวัคซีน จึงกำหนดให้วัคซีนในช่วงอายุ 9-45 ปี ล่าสุดวัคซีนไข้เลือดออกได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วใน 13 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยพบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ เลือดออกสามารถลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้มากกว่า 60% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก โดยผู้ติดเชื้อบางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต</p>
<p>เดลินิวส์, มติชน (4 ก.พ. 60)</p>	<p><b>ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ ค้นหาเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพฯแห่งนี้คือความร่วมมือในการทำงานทั้งของสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเมื่อเกิดการระบาดของโรค หรือพื้นที่สงสัยว่ามีเชื้อก่อโรคอันตราย เพื่อให้ทราบว่าจะตรวจหาเชื้อชนิดใด ไม่ให้หลงทาง และจำเพาะเจาะจงในการตรวจหาเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยได้มีการพัฒนาเทคนิคอย่างต่อเนื่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และเป็นการขยายต่อ ยอดจากศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองที่ทำงานมาตลอด 15 ปี โดยมีกระบวนการตรวจหาเชื้อแบบมีชั้นเชิง วิเคราะห์ได้ครอบคลุมกลุ่มเชื้อทั้งครอบครัว ทำให้โอกาสหลุดรอดน้อยมาก ซึ่งจากความสำเร็จของเทคนิคดังกล่าว เห็นได้จากผลงานความสามารถตรวจเชื้อไวรัสฮีโบล่า ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และวินิจฉัยคนไข้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สสายแรกในปี 2559 และประสานกับสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เพื่อป้องกันการระบาดได้ทันทั่วทั้งที่ จากผลงานที่ทำมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ ได้รับทุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (DTRA) จำนวน 100 ล้านบาท อีกทั้งจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) จำนวน 42 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อทำให้ศูนย์สามารถทำงานเพื่อประชาชน โดยประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย รักษา ป้องกันและควบคุมโรคสำหรับคนไทย ขณะเดียวกัน ยังร่วมกับ สธ. เพื่อให้ความรู้และพัฒนาการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อก่อโรคเทคนิคใหม่ ๆ กับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบเชื้อมากขึ้น คาดว่าภายใน 4 ปี จะทำให้ห้องปฏิบัติการอื่นๆ สามารถตรวจหาเชื้อ ก่อโรคได้มากกว่า 50%</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ , ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (4 ก.พ. 60)</p>	<p><b>‘ดีอี’ชุกฤทธิ์3อี</b></p> <p>- เสนอข่าว นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า หลังกระทรวงพยายามผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้น เร่งให้มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) เข้าถึงทุกหมู่บ้านภายใต้ ชื่อเน็ตประชารัฐ การขับเคลื่อนประเทศนอกจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวแล้ว ปี 2560 กระทรวงดีอีให้ความสำคัญต่อยอดคอนเทนต์ ประกอบด้วย 3 อี คือ อีคอมเมิร์ซ มุ่งทำให้ชุมชน ใช้เครื่องมือไอทีช่วยทำตลาด และขายสินค้า ชุมชนได้ อี-มาร์เก็ตเพลส ให้ชุมชนในพื้นที่ที่มีขายสินค้าท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน และอี-เฮลธ์ จับมือกระทรวงสาธารณสุขกระจายโอกาสการพบแพทย์ไปยังชนบท ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจประสานกับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สร้างอี-อสม. เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง</p>
<p>มติชน (4 ก.พ. 60)</p>	<p><b>ชูเอาผิด‘ทำฟัน’คิดราคาเกินป้าย</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตนเป็น 900 บาทต่อคนต่อปี พบว่าคลินิกเอกชนบางแห่งฉวยโอกาสขึ้นค่าบริการทันตกรรม โดยไม่ได้ประกาศราคาให้ชัดเจน ซึ่งถือว่ามีคามผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และจรรยาบรรณทันตแพทย์พ.ร.บ.สถานพยาบาลกำหนดให้คลินิกทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ต้องแสดงรายละเอียดสำคัญ 3 ประการ 1.ชื่อสถานพยาบาล 2.รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพในสถานพยาบาล และ 3.อัตราค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วยให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนที่จุดบริการ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนรับบริการจากคลินิก ดังนั้น หาก สปส.ได้รับข้อมูลจาก สปส.เกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมที่คิดค่าบริการเกินป้ายแสดงราคาหรือไม่แสดงอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน จะเอาผิดทันที นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะออกตรวจคลินิกทันตกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และให้ สสจ. ในจังหวัดต่างๆ ออกปฏิบัติให้ถูกต้อง และคุ้มครองสิทธิของประชาชนและผู้ประกันตน</p>
<p>เดลินิวส์ ,ไทยรัฐ (4 ก.พ. 60)</p>	<p><b>จับยาแก้ไอ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมแถลงผลการตรวจค้นจับกุมขบวนการลักลอบจำหน่ายยาแก้ปวด ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ ให้เยาวชนไปผสมเพื่อดื่มให้เกิดความมึนเมา ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรม และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขายยาแก้ไอในพื้นที่ภาคใต้ ตรวจค้นร้านยาในพื้นที่เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอก กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 1. ร้านยาบ้านขวัญฟ้าร์มา เลขที่ 35/8 ถนนเสียววารีย์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 2. อาคารพาณิชย์ติดกับร้านยาบ้านขวัญฯ และ 3. ร้านดีแอนด์ดีฟาร์มา เลขที่ 19/2 ถนนราษฎร์ร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา ยึดยาแก้ไอ (ทราบมาดอล) 46,300 แคปซูล ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ ชนิดน้ำเชื่อม 10,000 ขวด ยาแก้ไอ ชนิดเม็ด 5,800 เม็ด และยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา 7,600 เม็ด คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท</p>
<p>มติชน ,ข่าวสด (4 ก.พ. 60)</p>	<p><b>จับร้านยาเถื่อน</b></p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี บุคตรวจร้านขายยาไม่มี ใบอนุญาต ทราบชื่อผู้ต้องหา น.ส.กัญญาณัฐ บุญชู อายุ 40 ปี เจ้าของร้านนครศรีเกาส์ ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย หลังสืบทราบ ว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ลักลอบจำหน่ายยาอันตรายมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยีห้ออัลปราโซแลม ยาบรรเทาอาการ ปวดยี่ห้อมินดอล และยาน้ำแก้ไอ ให้กับ กลุ่มวัยรุ่นบนเกาะสมุย ตรวจสอบไม่พบ ใบอนุญาตเภสัชกรรม อีกทั้งพบยาประเภท ดังกล่าวในร้านจำนวนมาก จึงยึดของกลางและคุมตัวดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>แนวหน้า (4 ก.พ. 60)</p> <p>เดลินิวส์ (4 ก.พ. 60)</p>	<p><b>ไขเหลืองระบาด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอข่าว นายมาร์ซิโอ การ์เซีย เจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขบราซิลแถลงว่า ก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่โรค ไขเหลืองระบาดได้รับวัคซีนในอัตราร้อยละ 48 เมื่อปีที่แล้ว คาดว่าผู้อยู่อาศัยเสี่ยงติดโรคไขเหลือง และจะต้องได้รับวัคซีนป้องกัน ปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงแล้วร้อยละ 90 นอกจากนี้ได้จัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมอีก 8.2 ล้านชุด มีผู้ติดเชื้อ 149 คน และเสียชีวิตไป 52 คน</li> <li>- การแพร่ระบาดของไขเหลืองในบราซิลเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามสำคัญต่อลิงสายพันธุ์ ต่าง ๆ ที่อาศัยในป่าฝน ซึ่งหลายชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีรายงานพบลิงตายจากการติดเชื้อแล้ว 400 ตัว ในรัฐเอสเปร์ตูซานตูที่อยู่ถัดจากรัฐมีนัสเซไรส์ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ทั้งนี้ ไวรัสดังกล่าวมีขุมเป็นพาหะ โดยการติดเชื้อในคนสามารถป้องกันได้ด้วยการให้วัคซีน แต่ไม่สามารถใช้มาตรการนี้กับลิงที่อาศัยตามธรรมชาติได้</li> </ul>
<p>ไทยโพสต์ ,ข่าวสด (4 ก.พ. 60)</p> <p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ (5 ก.พ.60)</p>	<p><b>ฟิลิปปินส์ปฏิเสธแผนแจกถุงยาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอข่าว กระทรวงศึกษาฟิลิปปินส์ ปฏิเสธแผนการแจกถุงยางอนามัยตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี เนื่องจากกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้กระทรวงฯ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านเพศศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีอัตราการขยายตัวของเชื้อเอชไอวีเร็วที่สุดในเอเชีย ทำให้กลุ่ม ต่าง ๆ กล่าวโจมตีรัฐบาลว่า ล้มเหลวในการส่งเสริมการคุมกำเนิด และควรให้ความรู้ด้านเพศแก่กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน</li> </ul>